



สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด,บ้านเมือง,มติชน ,ผู้จัดการ 360 องศา	<p>ปลด บอร์ด สสส.</p> <p>-เสนอข่าว นายประกาศิต ภายสิทธิ์ โฆษก สสส. เปิดเผยว่า มีความเห็นจากนักกฎหมายว่า การประชุมบอร์ดสสส. จากกำหนดเดิมวันที่ 15 ม.ค. อาจมีองค์ประกอบไม่ครบ เนื่องจากขาดรองประธานคนที่ 2 พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒน์นาถยศ รอง นายกฯ ในฐานะประธานบอร์ด จึงให้นำรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในบอร์ดสสส. เสนอต่อที่ประชุมกรม. วันที่ 19 ม.ค. เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรองประธานคนที่ 2 และจัดประชุมได้ในวันที่ 22 ม.ค. ซึ่งการแต่งตั้งรองประธานคนที่ 2 จะต้องเลือกมาจากกรรมการในสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งขณะนี้เหลืออยู่ 2 คนคือ นางทิชา ณ นคร ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา และนายชำนาญ พิเชษฐพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย ทั้งนี้ วาระการประชุมบอร์ด ครั้งต่อไป จะเสนอเรื่องการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และอาจแต่งตั้งผู้จัดการ สสส.คนใหม่ แทนทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ที่ลาออก</p> <p>-ด้าน นายคำรณ ชูเดชา เครือข่ายองค์กรงดเหล้า กล่าวถึงกรณีกรมสรรพากรตรวจสอบภาษีย้อนหลังมูลนิธิและองค์กรต่างๆ ที่รับทุนสนับสนุนจากสสส.ว่า. ตนไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรถึงมาตรวจสอบ เนื่องจากองค์กรเหล่านี้จ่ายภาษีเงินได้ทั้งส่วนบุคคลและองค์กรมาตลอด คิดว่าไม่ชอบมาพากล และมีการตีความเกินกฎหมายเรื่องการเก็บภาษีองค์กรเหล่านี้ เนื่องจากสสส.และสำนักงานอัยการสูงสุดเคยตีความว่าการที่องค์กรหรือมูลนิธิต่างๆ มารับงบประมาณจากสสส. เป็นการทำงานแทน ไม่ใช่รับจ้างทำงาน จึงไม่ต้องจ่ายภาษีต่างหาก เพราะสสส.จ่ายภาษี ณ ที่จ่ายแล้วร้อยละ 1</p> <p>ขณะนี้ทางเครือข่ายสุขภาพด้านแรงงานได้ยื่นหนังสือร้องต่อพล.ร.อ.ณรงค์ ในฐานะประธานบอร์ดสสส. ให้ช่วยเรื่องนี้ แต่หากยังไม่มื่ออะไรคืบหน้าจะไปสอบถามด้วยตัวเองกับอธิบดีกรมสรรพากร และวัน นี้(14 ม.ค.)จะไปปรึกษาสภาพนายความถึงเรื่องดังกล่าว รวมทั้งแนวทางการฟ้องศาลปกครอง บอร์ดสสส.ในเรื่องบุดหนุนที่ยังแข่งขันอยู่</p> <p>- ด้านนายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าวว่า เพิ่งทราบเรื่องแต่เข้าใจถึงเหตุผลที่ต้องเลื่อนประชุมบอร์ดสสส. ว่าในวันที่ 15 ม.ค.นี้ ขบวนการส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชน(ขสช.) จะยังไม่เดินทางไปที่สสส. แต่วันนี้(14 ม.ค.)จะไปที่สภานายความเพื่อปรึกษาข้อกฎหมายการจดทะเบียนภาษีให้วินิจฉัยการตีความการจดทะเบียนภาษีของกรมสรรพากรและสดง. ที่ให้มูลนิธิที่รับทุนสสส.เป็นไปโดยชอบหรือไม่ และ จะจับการตรวจสอบผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกปลดด้วยมาตรา 44 ว่าชอบธรรมหรือไม่ รวมทั้งการปลดล็อกการอนุมัติงบประมาณโครงการต่างๆ ของสสส.และการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมบอร์ดครั้งต่อไป</p> <p>-ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ประกอบด้วย วินมอเตอร์ไซด์ รับจ้าง แท็กซี่ แม่ค้า กรรมกร เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายชุมชนลดปัจจัยเสี่ยง กทม.กว่า 100 คน รวมตัวยื่นจดหมายเปิดผนึกต่อ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒน์นาถยศ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ด สสส.เรียกร้องให้เร่งปลดล็อกโครงการที่ภาคประชาชนรับทุนจากสสส.หลังติดขัดมานานหลายเดือน จนไม่สามารถทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในพื้นที่ได้ พร้อมขอให้รัฐบาลเร่งหาแนวทางแก้ไขกรณีสรรพากรไล่เก็บภาษีโครงการย้อนหลัง 5 ปี</p> <p>-ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือ "สร้างสัมมาชีพเพิ่มพื้นที่ โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งสู่เศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน" ระหว่างองค์กรชุมชน หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ความร่วมมือครั้งนี้ มีภาคีความร่วมมือกว่า 20 องค์กร ซึ่ง 1 ในนั้นคือ สสส.ร่วมด้วย แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้แทนจาก สสส.เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ นอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่า นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส ต้องขึ้นเวทีกล่าวปาฐกถาเรื่อง "ความสำคัญและทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก" แต่ นพ.ประเวศได้ยกเลิกการเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยทีมผู้จัดงานแจ้ง ว่า นพ.ประเวศได้แจ้งยกเลิกการเข้าร่วมงานอย่างกะทันหันเมื่อช่วงเช้าและไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด</p> <p>-เสนอบทความ เรื่องตั้งต้นจาก สดง. ตรวจเจอเงินไหลเข้าบัญชี ซึ่งเมื่อตีความว่าอยู่ในเกณฑ์รายได้ ก็ต้องเสียภาษี จึงหอบแพ้มส่งไม้ต่อกรมสรรพากร รับผิดชอบ ว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือไม่ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังขะมักเขม้น</p>
มติชน คอลัมน์นิวส์ไนด์	

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ตรวจเช็ค บัญชีเป้าหมายเช็กบิล มี 2 ระดับ 1.องค์กร มูลนิธิ เครือข่ายต่าง ๆ ที่ร่วมงาน รับเงินจาก สสส. 2.บุคคล ตัวเป้ง หัวขบวนคนดี นับจากวันนี้ รอรับหนังสือเรียกชี้แจงได้เลย ข้อมูลเบื้องต้น บางคนส่อเค้าโกงมาได้เงินมา แต่ไม่เสียภาษี แต่ถ้าเป็นคนดีจริงละก็ เขารู้จักแยกแยะ ไม่ต้องกลัว ที่ถูกหมายหัว คือดีแบบมั่ว ๆ ชอบโววาย</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>หมอมงคลโพสต์เฟซบุ๊ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.มงคล ณ สงขลา อธิการบดี.สาธารณสุข สมัยรัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ โพสต์เฟซบุ๊ก Mongkol Na Songkhla ถึงเหตุการณ์ชัตดาวน์กรุงเทพฯ เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาว่า “ผมจำได้ว่า วันที่ 13 ม.ค. พวกเรา รวมอายุกันเป็นพันปี เดินประท้วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ จากกระทรวงสาธารณสุขมา 5 แยกลาดพร้าว ร้อนก็ร้อน รถก็ เยอะ กินควันท่อไอเสียมาตลอดทาง ผมไม่หยุดพักหรือแอบขึ้นรถแม่แต่นิด สาบานได้ เราต้องการการเปลี่ยนแปลง จากที่เห็นว่าสภาพประเทศอันเป็นที่รักแะที่สุด นี่คือนี่ที่ผมทำผิดมหันต์ในชีวิต เพราะสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนี้ แย่ ยิ่งกว่า และไม่มีโอกาสออกไปเดิน เพราะกลัวอำนาจรัฐบาลทหารครับ”</p> <p>ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับโพสต์นี้ มีผู้นำไปแชร์และแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายในโลกออนไลน์ ต่อมา โพสต์ดังกล่าวก็ถูกลบไปแล้ว</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์เล่นกับไฟ</p>	<p>บัตรทอง</p> <p>-เสนอบทความ เห็นด้วยกับแนวทาง “ร่วมจ่าย” โดยมีได้ครอบคลุมทุกคน รักษาฟรีคงไว้สำหรับคนยากจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีฐานะอยู่ข้างควรร่วมจ่ายแบ่งเบาภาระภาครัฐ ในญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อดูแลระบบสุขภาพดีที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ผู้ป่วยร่วมจ่าย 30% วิธีร่วมจ่ายอีกแบบที่สนับสนุนคือผู้ป่วยประเภทไม่ดูแลตัวเองด้วยโรคร้ายไข้เจ็บจากการสูบบุหรี่ ,ดื่มสุรา ควรให้ ร่วมจ่าย เช่นเดียวกับผู้รักษาตัวด้วยอุบัติเหตุจากการดื่มสุราซึ่งถือว่าขาดความรับผิดชอบต่อตัวเอง การให้คน 2 กลุ่มนี้ร่วมจ่ายจะเป็นแรงกระตุ้นให้ลดการดื่มการสูบบุหรี่ และอาจเลิกไปเลย</p> <p>ด้านบริการก็น่าจะมีวิวัฒนาการ ระบบสุขภาพในประเทศทางยุโรป มีทีมหมอเฉพาะชื่อเทว่า “แพทย์ประจำครอบครัว” ถ้าบ้านเรามีแบบนี้บ้างความเชื่อมั่นย่อมมีสูง เป็นหมออายุรกรรมทั่วไปเพื่อดูแลผู้ป่วยในขั้นแรก พบว่าต้องพบหมอเฉพาะทางก็จัดการส่งต่อ ประชาชนลงทะเบียนไว้ ณ สถานพยาบาลหนึ่งซึ่งเราก็ทำอยู่ หลักการคือจะไปพบหมอก็แจ้งล่วงหน้าเพื่อกำหนดวันเวลานัดหมายไม่ต้องมารอเข้าคิวยาว โดยปกติสถานพยาบาลก็ไม่ควรพลุกพล่านเพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อทั้งผู้ป่วยในผู้ป่วยนอก กรณีฉุกเฉินมาได้ทันทีอยู่แล้ว</p> <p>อยากให้ผู้ปรารถนาดีต่อโครงการบัตรทองอย่าตั้งแง่ ของเขาดี ๆ มารื้อมาแก้ทำไม หากเป้าหมายเพื่อรักษาและพัฒนาาระบบสุขภาพควรรับฟังและให้โอกาส</p> <p>มองว่าระบบสุขภาพที่ประสิทธิภาพสูงสุดควรมีจำนวนผู้ป่วยมาพบหมอ, ปรึกษาไปกินน้อยที่สุด บัตรทองหรือ 30 บาทรักษาทุกโรครักษาไม่ใช่นโยบายหรือโครงการศักดิ์สิทธิ์อาถรรพณ์จนแต่ต้องไม่ได้ วันนี้ปัญหาที่อยู่จริงและต้องจัดการโดยไม่รอช้า</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>มาตรการกระตุ้นชรก.</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชาญ เครืองาม รองนายกฯ ให้สัมภาษณ์ถึงมาตรการกระตุ้นข้าราชการเกียร้วางรูปแบบใหม่ที่จะเริ่มใน วันที่ 1 เม.ย.ว่า เป็นการประเมิน โดยเราเป็นเหมือนครูออกข้อสอบ ไม่ใช่หน่วยงานที่ถูกประเมินเป็นผู้ออกข้อสอบเอง การประเมินยึดหลัก 3 ข้อ 1.ประเมินจากภาระหน้าที่ที่ปกติ 2.ประเมินตามยุทธศาสตร์หรือภารกิจพิเศษ 3.ประเมินจากพื้นที่ เพราะในบางพื้นที่มีภารกิจพิเศษ ขณะที่บางพื้นที่ไม่มี ซึ่งจะทำแบบ 360 องศา คือให้ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ประชาชนเป็นผู้ประเมิน เริ่มใช้หลักนี้ตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย.นี้ และจะรู้ผลว่าการประเมินนั้นเป็นคุณหรือโทษในวันที่ 1 ต.ค.นี้ เป็นคุณหมายถึงการเลื่อนขั้น เพิ่มงบประมาณ การให้โบนัส เป็นโทษหมายถึงการลดงบประมาณ งดโบนัส มีการแต่งตั้งโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่ง</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ หุ่นส่วนประเทศไทย</p>	<p>ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข</p> <p>-เสนอบทความ โดยนพ.โสภณ เมฆธน ปลัดสธ.กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ในปี 2559 โดยเน้นการปฏิรูปไว้ทั้งหมด 4 ด้าน ดังนี้ 1) ป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ บูรณาการ งานเชิงรุก 2) ลดการป่วยตายจากโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยตั้งเป้าให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอเด็กอายุไม่น้อยกว่า 1 ขวบ 7 แสนคนทั่วประเทศ 3) ปรับโครงสร้างและระบบการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว เอื้อต่อการบริการประชาชนและภาคเอกชน พร้อม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ขึ้นทะเบียนยา อาหาร ผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องมือแพทย์4) ร่วมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยบูรณาการกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง Wellness & Medical Tourism และตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ประเทศ 225,155 ล้านบาท/ปี</p>
<p>คมชัดลึก,ไทยรัฐ, สปริงนิวส์</p>	<p>เรือประมงเสียชีวิตปริศนา</p> <p>-เสนอข่าว ลูกเรือประมงเสียชีวิต 6 ศพ ล้มป่วยอีก 22 คน ไม่ทราบสาเหตุบนเรือประมง 2 ลำ ออกจับปลาอยู่กลางมหาสมุทรอินเดีย ได้กึ่งเรือนำศพแช่แข็ง รีบกลับเข้าฝั่ง จ.ระนอง ผู้เสียชีวิตเป็นคนไทย 1 ศพลูกเรือประมงทรัพย์สินไทย 20 ชื่อ นายสรารุช ดอกเตย อายุ 38 ปี ส่วนอีก 5 ศพเป็นลูกเรือประมงชาวกัมพูชาของเรือ ส.สมบูรณ์ 19</p> <p>- นายธงชัย เจริญพาณิชย์กุล รอง ผวจ.ระนอง นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พล.ต.ต.ดำรัส วิริยะกุล ผบก.ภ.จ.ระนอง ไปตรวจสอบ โดยมีตำรวจ สภ.ปากน้ำ พร้อมแพทย์เวร รพ.ระนอง และเจ้าหน้าที่มูลนิธิระนองสงเคราะห์ ร่วมชันสูตรพลิกศพลูกเรือประมง 6 ศพที่เสียชีวิต และยังมีลูกเรือที่มีอาการป่วยอีก 22 คนถูกช่วยเหลือนำส่ง รพ.ระนอง ไปแล้ว</p> <p>- นพ.ชัยพร สุชาติสุนทร นายแพทย์ สสจ.ระนอง เผยว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยมีลักษณะของการขาดวิตามินบีอย่างรุนแรง ทำให้การทำงานของระบบประสาทล้มเหลว ถูกนำส่งโรงพยาบาล 22 คน ต้องพักรักษาตัว 4 คน ในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง 2 คน ที่เหลือจ่ายยาและให้กลับบ้านได้ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงต้องผ่าชันสูตรพลิกศพเพื่อนำสารคัดหลั่งส่งตรวจพิสูจน์อย่างละเอียด คาดใช้เวลาราว 2 สัปดาห์จะทราบผลตรวจที่แท้จริง</p> <p>- จากคำบอกเล่าของลูกเรือประมงคนหนึ่งว่า ก่อนที่เพื่อนจะเสียชีวิตทุกคนมีอาการปวดท้อง กินข้าวไม่ได้ อาเจียน ท้องอืด อ่อนเพลีย ไม่มีแรง และหายใจไม่ออก จากนั้นก็เสียชีวิต ตรงกับอาการของผู้ป่วยที่ถูกนำส่งโรงพยาบาลมีอาการหนัก 4 คนลักษณะอ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง ทั้งนี้ ต้องรอผลพิสูจน์จากแพทย์อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวสอบถามนายอ้น ลูกเรือประมงชาวไทยคนหนึ่งเผยว่า ลูกเรือที่เสียชีวิตและป่วยได้จับนกที่เกาะบนเรือไปทำอาหารกินกันหลายตัว ไม่แน่ใจว่าเป็นนกอะไร ลักษณะตัวสีดำ เท้าเหมือนเป็ด มักจะบินมาเกาะเรือในเวลากลางคืน ปกติแล้วได้กึ่งเรือจะห้ามกินนกที่เกาะเรือหรือเป็นนกอพยพ บอกว่ามันมาขออาศัย มีความเชื่อกันว่าถ้าจับนกที่เกาะเรือแล้วเอามาทกินจะพบอุปสรรคในการเดินเรือ เช่น เครื่องเรือพัง หลังจากจับนกกินกันแล้วหลายคนก็เริ่มมีอาการป่วยไม่มีแรงทำงาน แล้วทยอยเสียชีวิตกันไปเรื่อยๆจนก่อนหน้าจะเข้าเทียบท่า 1 วันก็ยังมีชีวิตอีกเป็นศพที่ 6 ด้วย</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์เลขที่ 1 วิวาดี</p>	<p>ร้องเรียนรพ.ศรีสวรรค์</p> <p>-เสนอข่าว นายธนพล พงศ์สุทธิยากร ร้องขอความเป็นธรรมที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ รพ.ศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จากกรณีเกิดอุบัติเหตุรถล้มเอง ขาช้างช้ำหักที่หน้าแข้งและข้อเท้าขวา นำตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอด จ.ตาก แพทย์ผ่าตัดพักรักษาตัว 1 วัน ก่อนขอย้ายมารักษาต่อที่ รพ.ศรีสวรรค์ อ.เมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน แพทย์ได้ผ่าตัดแม็กซีที่เย็บแผลออกเพื่อระบายเลือดที่คั่งออกและกรีดเนื้อเพิ่มที่หน้าเท้าและรักษาโดยล้างแผล แต่แผลไม่ดีขึ้นมีอาการนำเหม็น นายแพทย์ได้รักษาโดยขูดเนื้อที่เน่าทิ้งไปเรื่อยๆและล้างแผลเท่านั้น ผ่านไปหลายวันแผลเริ่มมีกลิ่นเน่ารุนแรงมากขึ้น พ่อแม่ผู้ป่วยถามแนวทางการรักษา แพทย์แจ้งว่าต้องกรีดเนื้อเน่าทิ้งไปเรื่อยๆ แต่แพทย์ไม่ได้ตรวจหาสาเหตุแผลที่ขาเน่าเหม็น เข้าสู่วันที่ 7 อาการไม่ดีขึ้นแพทย์ที่รักษาไม่ตรวจภาวะเกี่ยวกับเส้นเลือด บิดามารดาเห็นว่าปล่อยไว้อาจถึงแก่ชีวิตได้ขอย้ายมารักษาตัวที่ รพ.พญาไท 1</p> <p>แพทย์ รพ.พญาไท 1 ตรวจพบว่า คนไข้มีอาการบาดเจ็บของเส้นเลือดสำคัญช่วงบริเวณข้อเท้า ได้ทำการฉีดฉายสีปรากฏว่าเส้นเลือดอุดตันเส้นเอ็นเท้ามีปัญหา 2 เส้น การต่อเส้นเลือด ซ่อมเส้นเอ็น มี 50 เปอร์เซ็นต์ที่เหลือทำให้อาจเสียข้อเท้าที่บาดเจ็บได้เนื่องจากละลายเส้นเลือด ทำให้เส้นเลือดบางส่วนเสียหาย จนเนื้อเน่าเสีย ผู้ป่วยรักษาตัวที่ รพ.พญาไท 1 รวม 2 เดือน ค่าใช้จ่าย 3 ล้านบาทได้รับความเสียหายต่อสภาพร่างกาย จนเกือบเสียชีวิตไปข้างหนึ่ง</p> <p>ช่วงแรกมีผู้บริหาร รพ.ศรีสวรรค์ นำกระเช้าดอกไม้มามอบให้บอกว่ามาเยี่ยมอาการ บอกว่าแพทย์รักษาไปตามอาการ ช่วงแรกไม่ได้ตรวจเลือด ไม่ได้ฉีดสีดูเส้นเลือด เพราะไม่มีเครื่องมือ แต่นายธนพลบอกว่า แพทย์ รพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>พญาไท 1 บอกว่า ถ้าหมอที่รักษาก่อนหน้าเฉลี่ยใจดูชีพจรของเส้นเลือดที่ขาข้างบาดเจ็บ แผลคงไม่บานปลายขนาดนี้</p> <p>ได้ทำหนังสือไปที่ รพ.สาธารณสุข เพื่อตรวจสอบความบกพร่องในทางวิชาชีพเวชกรรมในการรักษาของ รพ.ศรีสวรรค์ แต่ได้รับคำตอบว่า แพทย์ที่รักษาไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เลยไม่รู้จะไปเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากใคร</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>เพิ่มศักยภาพด้านควบคุมโรคติดต่อ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อำนาจ กาจันะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ต่างๆ ซึ่งปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง รับทราบสภาพปัญหาเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา ในภาพรวมเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้า-ออก การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาสเปน ภาษาอารบิก เป็นต้น การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) และเพื่อซ่อมแซมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข รวมถึงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นภาคีเครือข่าย ทั้งด้านการส่งต่อผู้ป่วยและการพัฒนาทักษะบุคลากร</p>
<p>มติชน</p>	<p>คำตอบแทนอสม.</p> <p>-เสนอข่าว นายสิทธิชัย เจริญธนะจินดา นายกเทศมนตรีตำบลท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ เผยว่า มี อสม. ในพื้นที่ ต.ท่าเสาจำนวนหลายรายเข้ามาร้องเรียน ขอให้ติดตามและทวงถามเงินค่าตอบแทนของ อสม.เดือนละ 600 บาทให้กับ อสม.ทุกราย เนื่องจากเป็นเวลานานกว่า 3 เดือนแล้ว คือตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2558 ยังไม่จ่ายให้เลยแม้แต่เดือนเดียว ไปสอบถามที่ สสจ. และ รพ.สต. ก็ไม่มีคำตอบให้ ดังนั้นจึงอยากฝากไปยัง รพ. สาธารณสุข หรือนายกรัฐมนตรี ช่วยติดตามเรื่องนี้ให้ด้วย</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ ข่าวเด่นทั่วไทย</p>	<p>หลายแหล่งพักอาหารเสริมเดือน</p> <p>-เสนอข่าว พ.ต.ท.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง รอง ผกก.สส.ภ.4 หัวหน้าชุดป้องกันและปราบปรามการละเมิด ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า นำกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบห้องเช่าเลขที่ 172/3-4 หมู่ 7 บ้านกอกน้อย ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ยึดเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมายหรือไม่ผ่าน อย.จำนวนมาก ที่เตรียมส่งออกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 12 จังหวัด พร้อมจับผู้ต้องหา 1 ราย ยึดของกลางมูลค่ารวม 2 ล้านบาท</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 คอลัมน์ แมงเม้าท์เข้าสังคม</p>	<p>คณะกรรมการเภสัชกรรมชุดใหม่</p> <p>-เสนอข่าว หลังเลือกตั้งได้มีการเปิดตัวคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่ วาระที่ 8 โดยมี ศ.(พิเศษ) ดร.ภก.สุมนต์ สกลไชย เป็น นายกสภาเภสัชกรรม ดร.ภก.นิลสุวรรณ สีสวัสดิ์ เป็นอุปนายกฯ 1 ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร เป็นอุปนายกฯ 2 ส่วน ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ได้เป็น เลขาธิการ และ ภญ.วรรณิตา ศรีสุพรรณ เป็นรองเลขาธิการ ซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่ไปอีก 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561)</p>
<p>มติชน คอลัมน์ จับกระแสทั่วไทย</p>	<p>มหกรรมแพทย์แผนไทยภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นายสมดี คชาลัยยืน ผู้ว่าฯชุมพร เปิดเผยว่า จังหวัดชุมพรได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย 14 จังหวัดภาคใต้ ภายใต้แนวคิดสืบสานภูมิปัญญาไทย สบายใจภาคีปักษ์ใต้ น้อมใจสดุดีหม่อมพรณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลซ ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคมนี้ โดยในงานมีกิจกรรมแพทย์แผนไทยที่น่าสนใจจากหน่วยงานต่างๆ มาให้บริการจำนวนมาก</p>
<p>มติชน</p>	<p>รพ.จุฬาฯ เปิดตึกใหม่ ภูมิสิริมังคลานุสรณ์</p> <p>-เสนอข่าว คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แดงเปิดตัวอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ อาคารรักษาพยาบาลรวม ขนาด 1,100 เตียง ที่ใช้งบประมาณก่อสร้าง 1.6 หมื่นล้านบาท ใช้งบก่อสร้าง 6 ปี มีความสูง 29 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 22,475.25 ตารางเมตร ซึ่งขณะนี้มีการทยอยเปิดใช้แล้วบางส่วน และคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบภายในปลายปีนี้ ส่วนรูปแบบการจัดห้องจะเน้นความสะดวกสบาย สวยงาม วิถีทัศน์ คล้ายโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ แต่ประชาชนทุกฐานะสามารถเข้าถึงได้ด้วยอัตราค่ารักษาพยาบาลที่ไม่แตกต่างไปจากเดิม</p> <p>อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ก่อสร้างขึ้นเพื่อเป็นมงคลอนุสรณ์ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมรส และบรมราชาภิเษก ปีที่ 66 และในโอกาสสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 70 และในโอกาสที่สมเด็จพระนาง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	เจ้าฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา และเป็นปีที่ 60 ที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภาภคชาติไทย
ผู้จัดการรายวัน 360	<p>วิธีทดสอบไฟรั่ว</p> <p>- เสนอสรุป หลังเกิดเหตุสยองคนกรุง เมื่อพบชายนิรนามถูกไฟฟ้าดูดจนมือทั้ง 2 ข้างไหม้เกรียมตายคาโคนเสา ติดตั้งกล้องซีซีทีวี (CCTV) รั้วชื้อตที่ปากซอยพลโยธิน 47 เขตจตุจักร กทม. รั้วส่งเจ้าหน้าที่ลุยตรวจสอบเสา CCTV ทดสอบไฟรั่วด้วยวิธีการไม่สวมใส่รองเท้า ใช้เท้าแตะพื้นดิน แล้วเอามือจับที่เสาไฟ และใช้มือแตะเสากล้อง CCTV หลายคนอ้าง กับวิธีทดสอบไฟรั่วแบบบ้านๆ เพราะการตรวจสอบไฟรั่วด้วยวิธีและเครื่องมือที่เป็นมืออาชีพ และมาตรฐานอย่างปลอดภัยมันมีไม่ใช่หรือ ประเด็นนี้ได้จุดชนวนตรามาถึงวิธีการเช็กไฟรั่วสโตร์ กทม. อย่างมากมาย "วิธีแก้ปัญหาแต่ละอย่างแปลก ๆ ตี ๆ" ทั้งนี้ จึงทำให้สังคมในโลกโซเชียลออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย ล้วนแล้วแต่ไม่พอใจในการตรวจสอบไฟรั่วของ กทม. ที่ดูจะไม่เป็นมืออาชีพ ไร้ซึ่งความปลอดภัย คิดวิธีเหล่านี้ออกมาได้อย่างไร เพราะหากพลาดโดนไฟช๊อตขึ้นมา นั้นหมายถึงชีวิตของเจ้าหน้าที่ทั้งชีวิต</p> <p>- นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการ สพล. เคยกล่าวถึงอาการของคนทีโดนกระแสไฟฟ้าดูดไว้ว่า กระแสไฟจะไหลผ่านหัวใจทำให้หัวใจหยุดทำงาน และอาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะอื่น ๆ ที่เป็นทางผ่านของกระแสไฟฟ้า จากข้อมูลของสำนักกระบาดวิทยา ในรอบ 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2550-2554 พบว่าจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ รุนแรงจากการถูกไฟฟ้าดูดเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ในปี 2554 มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากไฟฟ้าดูด 1,173 คน ในจำนวนนี้เสียชีวิต 120 คน อาชีพที่ได้รับบาดเจ็บสูงสุดคือผู้ใช้แรงงาน</p>
เดลินิวส์	<p>เปิดประชุมนโยบายการแพทย์แผนไทย</p> <p>- เสนอภาพข่าว ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รุมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่ภูมิภาคและ เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฯ โดยมี นพ.โสภณ เมฆธน นพ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ร่วมด้วย ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น</p>
ข่าวสด คอลัมน์ กิจกรรมสุขภาพ	<p>ปฏิทินกิจกรรมสุขภาพ</p> <p>- เสนอข่าว นาย โฆสิต สุวินิจจิต ประธานมูลนิธิน้ำใจไทย เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจสุขภาพในโครงการแพทย์แผนไทยใจอาสา จัดโดย มูลนิธิน้ำใจไทย ร่วมกับ กรม พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ออกหน่วยเคลื่อนที่แพทย์แผนไทยจิตอาสา กว่า 70 คน เพื่อตรวจสุขภาพพระภิกษุสงฆ์และประชาชน ในวันอาทิตย์ที่ 17 ม.ค.นี้ เวลา 08.00-15.00 น. ที่โรงเรียนวัดไทร เขตจอมทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 08-9894-2688</p> <p>- เสนอข่าว สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย จัดโครงการร่วมใจเพื่อประชาชนออกหน่วยแพทย์ผิวหนังเคลื่อนที่ 40 ปี ออกหน่วย 4 ภาค ภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และ ภาคอีสาน โดยภาคอีสาน วันพฤหัสบดีที่ 21 ม.ค. เวลา 09.15-12.00 น. ที่โรงพยาบาลอุดรธานี และช่วงเวลา 13.30-16.00 น. พร้อมจัดบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านโรคผิวหนังแก่แพทย์และบุคลากร เรื่อง โรคติดต่อทางผิวหนัง โรคเรื้อรัง สิว โรคของผผ ผื่น แพ้ยา เป็นต้น</p>
แนวหน้า	<p>เตือนอันตรายโรคไตในเด็ก</p> <p>- เสนอข่าว ผศ.นพ.ขวัญชัย ไพโรจน์สกุลภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามธิบดี กล่าวเตือนพ่อแม่ผู้ปกครอง ระวังโรคไต ในเด็กที่เพิ่มสูงมากจนน่าตกใจ ซึ่งหากไม่รีบ รักษาหรือป้องกัน ก็อาจนำไปสู่สภาวะไตวายระยะสุดท้าย ซึ่งสาเหตุจากการรับประทานอาหารรสเค็มจัด อาหารฟาสต์ฟู้ดที่มีส่วนผสมของไขมันสูง น้ำตาลสูง และเกลือสูง หรือ รับประทานอาหารในปริมาณที่มากเกินไปและไม่ออกกำลังกายจนส่งผลเสียต่อการทำงานของไตในเด็ก ซึ่งโรคติดต่อที่ไต สามารถป้องกันได้ด้วย การไม่กลืนปัสสาวะ รับประทานอาหารที่มีกากใยสูง และดื่มน้ำปริมาณที่มากขึ้นเพื่อไม่ให้ท้องผูก เนื่องจากว่าการที่มีท้องผูกเรื้อรัง จะทำให้ระบบการขับถ่ายปัสสาวะผิดปกติไปด้วย อีกทั้ง ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ไตอีกด้วย</p>
โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ คุณแชร์เราเช็ก	<p>ชูลิตินทำมีม่วง</p> <p>- เสนอข่าว การแชร์ในสื่อสังคมออนไลน์ว่า หากรับประทานยา "ชูลิติน" ซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการหวัดคัดจมูกติดต่อกัน แล้วถูกตรวจปัสสาวะ อาจมีปฏิกิริยาเคมีทำให้ปัสสาวะม่วงได้ จากตรวจสอบสูตรยาชูลิติน พบว่า ก่อนหน้านี้มีส่วนผสมของชูโดอีเฟดรีน ไฮโดรคลอไรด์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของสารเสพติดจริง แต่กฎหมายในปี 2555 ให้ชูโดอีเฟดรีนเป็นยาควบคุมพิเศษ จึงได้มีการเปลี่ยนสูตรยาชูลิตินให้ไม่มีส่วนผสมสารดังกล่าวแล้ว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	ปัจจุบันยาที่ร้านขายยาทุกแห่ง ไม่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีน โดยผู้ป่วยที่ต้องการรับยาที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนต้องรับที่สถานพยาบาล ที่มีใบอนุญาตครอบครองวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 เท่านั้น
เดลินิวส์	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>- เสนอข่าว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รอง ผวจ.ปทุมธานี เป็นประธานเปิดโครงการ เพาะรัก ไม่เพาะยุง อนุรักษ์ด้านไข้เลือดออกจังหวัดปทุมธานี 2559 โดยมีนายแพทย์ณรงค์ ตั้งตรงไพโรจน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดขึ้นที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองท่าโขลง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาล สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอ อาสาสมัครสาธารณสุขตำบล ผู้นำชุมชนประชาชนกว่า 500 คนเข้าร่วมโครงการ</p> <p>นพ.ณรงค์ เปิดเผยว่า ภาพรวมจังหวัดปทุมธานีมี อัตราผู้ป่วยอันดับที่ 52 ของประเทศในปี 2558 ผู้ป่วย 1,417 ราย เสียชีวิต 2 ราย จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มแข็งจริงจังโดยร่วมมือกันของทุกภาคส่วน</p>
New)108	<p>เตือนรักษาสุขภาพหน้าหนาว</p> <p>- เสนอข่าว สภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ประกอบกับหมอกลงจัดในช่วงกลางวันและช่วงเช้า โดยเฉพาะหมู่บ้านบนเทือกเขาภูพาน ส่งผลให้ทัศนวิสัยการมองเห็นค่อนข้างต่ำ หลายอำเภอต้องกักไฟผิงเพื่อคลายหนาว ขณะที่อุณหภูมิบริเวณยอดภู 9 - 15 องศาเซลเซียส</p> <p>-ด้านสาธารณสุขจังหวัดแนะประชาชนดูแลสุขภาพโดยเฉพาะเด็ก และคนชรา</p>
ไทยรัฐ	<p>ไวรัสอีโบล่า</p> <p>- เสนอข่าว นายฟรานซิส คาร์เทท์ ผู้อำนวยการหน่วยเฉพาะกิจรับมือการแพร่ระบาดของไวรัสไข้เลือดออกอีโบล่า ใน ไลบีเรีย ระบุองค์การอนามัยโลก เตรียมประกาศสิ้นสุดสถานการณ์ระบาดของไวรัสอีโบล่าในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกอย่างเป็นทางการในวันที่ 15 ม.ค. หลังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมอีก โดยจำนวนผู้เสียชีวิตจากไวรัสอีโบล่าหยุดอยู่ที่กว่า 11,000 รายทั่วโลก</p>
คมชัดลึก	<p>วัคซีนโปลิโอ</p> <p>- เสนอข่าว เหตุระเบิดที่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการโจมตีแบบฆ่าตัวตาย ที่ด้านนอกศูนย์วัคซีนโปลิโอในเมืองเกตตา จ.บาลูจิสถาน ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของปากีสถาน ระเบิดพุ่งเป้าทำร้ายกองกำลังรักษาความมั่นคงที่คุ้มกัน ขณะเจ้าหน้าที่ทีมสาธารณสุข ลงพื้นที่หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอแก่เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีตามบ้านเป็นวันที่สาม ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ ส่งผลให้มีตำรวจ 12 นาย ทหาร 1 นาย และพลเรือนอีก 1 คนเสียชีวิต และยังมีผู้บาดเจ็บอีก 23 คน</p> <p>ที่ผ่านมา กลุ่มหัวรุนแรงที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มอัล-ไกดาในปากีสถาน และตาลีบันปากีสถาน มักโจมตีเจ้าหน้าที่ของศูนย์วัคซีน เพราะมองว่าการหยอดวัคซีน โปลิโอเป็นเพียงแผนการจารกรรมความลับและทำหมันชาวมุสลิม บวกกับการที่สำนักข่าวกรองกลางสหรัฐ (ซีไอเอ) ใช้โครงการวัคซีนแอบกระหนาบตามล่านายโอซามา บิน ลาดิน หัวหน้ากลุ่มอัล-ไกดา จนสามารถปลิดชีพเขาได้สำเร็จเมื่อปี 2554</p> <p>ความไม่เชื่อใจและหวาดกลัวการโจมตีศูนย์วัคซีน ทำให้พ่อแม่ปฏิเสธพาลูกไปรับวัคซีน และเมื่อปีที่แล้วทางการปากีสถานจับกุมพ่อแม่อย่างน้อย 500 คนที่ปฏิเสธให้ลูกหยอดวัคซีน สถานการณ์เหล่านี้ทำให้ผู้ป่วยโปลิโอในปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 306 คน สูงสุดในรอบ 14 ปี</p>